

'ซีดีจี' ผนึกมทิดล หนุนสังคมดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ ● ซีดีจีจับมือมทิดลเดินหน้า
กิจการเพื่อสังคม หวังพัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม
ทางออนไลน์ มุ่งเพิ่มจำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายภาค ลิวเจริญ ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า โครงการเพื่อสังคม
"Code Their Dreams" โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี
ได้จับมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลเดินหน้าดำเนิน
กิจการเพื่อสังคม (โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์)
พัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวยุค
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ มุ่งเพิ่มจำนวน
นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งนี้
ปัจจุบันในภาคการท่องเที่ยวเทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทสำคัญ โดยจากผลการศึกษากฎ
เกิด ทรavel พบว่า 74% ของนักท่องเที่ยว
วางแผนการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ต

โดยโครงการดังกล่าว ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับองค์กรที่มีศักยภาพ ในการ
ถ่ายทอดความรู้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวยุคใหม่ของชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ จึงเป็นโครงการต้นแบบ
ที่กลุ่มบริษัทซีดีจีมีตั้งใจที่จะนำไอทีและ
เทคโนโลยีเข้าไปช่วยยกระดับการท่องเที่ยว

ของชุมชนให้ดีกว่าเดิม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
ชุมชนมีทักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีทักษะความคิด
ที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาสิ่ง
ใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนมี
ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง และ
ดูแลเว็บไซต์ จัดทำช่องทางการขายสินค้า
ชุมชนบนเว็บไซต์ขึ้นมาได้

เขา กล่าวว่า โครงการฯ ได้เริ่มต้น
กิจกรรมแรกด้วยการจัดอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์
ของชุมชน เพื่อเตรียมแผนจัดประกวด
การพัฒนาเว็บไซต์ และแชทบอทซึ่งเป็น
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อันดับ 1 ที่มี
การนำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็ว นำ
มาประยุกต์ใช้กับสื่อดิจิทัลของชุมชนต่อไป
โดยมีกำหนดส่งผลงานประกวดของนักศึกษา
ในด้านการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทยและ
พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ช่องทางติดต่อ
สอบถามเรื่องสินค้าชุมชนผ่านเฟซบุ๊กแชทบอท
รวมถึงแผนที่เส้นทางจักรยาน และ
สื่อมัลติมีเดีย บอกเล่าเรื่องราวชุมชนวันที่ 7
ส.ค.และประกาศผลการประกวด 14 ส.ค.นี้

“สำหรับเป้าหมายของโครงการฯ
นักศึกษาจากโครงการจำนวน 15 คน จะนำ
ผลจากการประกวดมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้
ชุมชนสามารถพัฒนาและดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบท่องเที่ยวของชุมชน
คลองมหาสวัสดิ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้
ที่สนใจต่อไปอย่างยั่งยืนได้ เพื่อช่วยให้
ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม”